



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์
เรื่อง ผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลสำหรับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและการเลือกสรร ได้ดำเนินการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามในข้อ ๒๐ ของประกาศคณะกรรมการส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ ขอสงวนสิทธิในการแต่งตั้งผู้ผ่านการเลือกสรรจนกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศรีสะเกษ ในการแต่งตั้งพนักงานจ้างตามตำแหน่งที่ประกาศ ฯ ดังกล่าวได้

ผู้ผ่านการเลือกสรร ถ้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งการเป็นพนักงานจ้าง

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการเลือกสรร
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งภายในเวลาที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาว์ทราบล่วงหน้าไม่เกิน ๑๐ วัน นับแต่วันที่ทำการไปรษณีย์รับลงทะเบียน
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จำทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๔. การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ทั้งนี้หากพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรหรือได้รับการทำสัญญาจ้าง และแต่งตั้งแล้วก็ตามจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติโดยจะไม่เรียกทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรรหรือจะพิจารณาให้ออกจากการเป็นพนักงานจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนำ สอพอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระเขา

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาวี

ลงวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเภท พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ลำดับที่สอบได้
๐๐๒	นางสาวนพัสราภรณ์ ชุ่มชื่น	๑
๐๐๑	นางสาวศิริญาภรณ์ ทองสุข	๒
๐๐๓	นางสาวธีรนนท์ โทศก	๓

(ลงชื่อ).....

(นายนำ สอทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระเยาวี